

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 6 - 12 เม.ย. 2566

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 7 เมษายน 2566 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพพลีภัยจากประเทศเมียนมา จากสถานการณ์สู้รบใกล้แนวชายแดน อ. แม่ระมาด จ. ตาก มีผู้อพยพพลีภัยจำนวนมากเดินทางเข้ามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย สำหรับการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคได้มีการกระจายชุดตรวจมาลาเรียไปยัง รพ.สต. ในพื้นที่ที่มีผู้อพยพ และสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำสุขอนามัยเบื้องต้นส่วนการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แนะนำให้ใช้ส้วมอย่างถูกวิธีดูแลความสะอาดของน้ำดื่มและน้ำใช้ โดยส่วนกลางได้เตรียมการสนับสนุนอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์เพิ่มเติม หากได้รับการร้องขอ
- 5 เมษายน 2566 กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเรื่องการออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19 Vaccine Passport) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและขยายให้ครอบคลุมวัคซีนสำหรับผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ วัคซีนไขหวัดใหญ่ ไขหวัดใหญ่ โดยใช้ระบบ INTERVAC ในการออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีน เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้เดินทาง
- การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรคคาดว่าจะในระยะต่อไปจนถึงหลังสงกรานต์อาจพบแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจได้แก่ ไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอาจพบในพื้นที่ใหม่ ๆ เนื่องจากอาจมีการเดินทางข้ามพื้นที่ของผู้ป่วยด้วยโรค ทั้งนี้ประชาชนควรสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ใช้นานเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังตามแขน ขา ข้อพับ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

ผลการศึกษา “ แนวทางพัฒนาประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ พื้นที่ชายแดน ”

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการศึกษาวิจัยสถานการณ์การจัดระบบประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ. ตาก โดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด้านกฎหมายระเบียบ ขั้นตอน กระบวนการทำงานและระบบสารสนเทศ จากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาดูงานในหน่วยงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกและอภิปรายกลุ่ม รวม 30 คน โดยเป็นผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบการนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในพื้นที่ชายแดนและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบประกันสุขภาพให้กับแรงงานข้ามชาติ ทั้งที่เข้ามาโดยใช้ passport และ border pass ในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยเข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับหรือเข้ามาเช่าที่พักอาศัยทำงาน ผลการศึกษาวิจัย พบช่องว่างในการจัดระบบประกันสุขภาพและการจัดบริการตรวจสุขภาพยังเป็นแบบตั้งรับทำให้แรงงานข้ามชาติบางกลุ่มเข้าไม่ถึงบริการ ข้อเสนอแนะในระยะสั้น 3 เดือน ควรหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงแรงงาน เพื่อกำหนดแนวทางกำกับดูแลชุดสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลรวมถึงนำร่องศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดน ที่มีความพร้อม ส่วนในระยะยาวควรศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการเสนอกฎหมายรองรับการจัดระบบประกันสุขภาพสำหรับคนต่างชาติ (Health Insurance for non-Thai) ทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประเทศ



ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

จนท. แจ้งอสต. และจนท. สาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชาสัมพันธ์ลูกบ้านโดยเฉพาะพื้นที่เขตชายแดนที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในพื้นที่ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมรวมทั้งการรับจ้างทั่วไป ให้ทราบ ถึงการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งการดำเนินงานด้านประกันสุขภาพในแรงงานข้ามชาติที่จะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องและคล่องตัวกับการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งผู้ว่าจ้างควรรับทราบและสนับสนุนให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในประเทศอีกทางหนึ่ง

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ในพื้นที่ชายแดน

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ

oic.ddc@gmail.com

02-5903832

www.ddc.go.th/oic

อ้างอิง

- <https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/189488/>
- <https://mgronline.com/qol/detail/9660000032549>
- <https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=33256&deptcode=>
- <https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=33346&deptcode=>
- ขอบคุฤตทาทพจรก : <https://www.benarnews.org/thai/news/th-covid-migrants-12292020161602.html>